
๑ 

 

สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ 

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ / ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒  

วันที่  ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕   เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่  

รายช่ือผู้มาประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายสวาท  หงษ์อินทร์ ประธานสภาฯ สวาท  หงษ์อินทร์  
๒ นายอุดม  ภูนุภา ส.อบต.ไผ่ ม.๖ อุดม  ภูนุภา  
๓ นายบุญชัย  นนทะวงษ์ ส.อบต.ไผ่ ม.๘ บุญชัย  นนทะวงษ์  
๔ นายบรรจง  หินกอง ส.อบต.ไผ่ ม.๑ บรรจง  หินกอง  

๕ นายถาวร  แว่นแก้ว ส.อบต.ไผ่ ม.๕ ถาวร  แว่นแก้ว  
๗ นายทองพูล  จันทะพันท์ ส.อบต.ไผ่ ม.๑๑ ทองพูล  จันทะพันธ์  
๘ นายทองสูรย์  จันทะพันธ์ ส.อบต.ไผ่ ม.๙ ทองสูรย์  จันทะพันธ์  
๙ นายสมาน  รัตนวัน ส.อบต.ไผ่ ม.๗ สมาน  รัตนวัน  

๑๐ นางเบญญาภา  รัตนะวัน ส.อบต.ไผ่ ม.๒   เบญญาภา  รตันะวัน  
๑๑ นายศิลป์ชัย  แว่นแก้ว ส.อบต.ไผ่ ม.๑๐ ศิลป์ชัย  แว่นแก้ว      

 
 
 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายกฤษฏิ์  รัตนวะวัน รองนายก อบต.ไผ่ กฤษฏิ์  รัตนะวัน  
๒ นายสมศักดิ์  นนทวงษ์ รองนายก อบต.ไผ่ สมศักดิ์  นนทวงษ์  
๓ นายเอกสิทธิ์  รัตนวัน เลขาฯนายก อบต.ไผ่ เอกสิทธิ์ รัตนวัน  
๔ น.ส.อินทิราภรณ์  คำแสน ผ.อ.กองการศึกษา  อินทิราภรณ์  คำแสน  
๕ น.ส.นันทวัน  สาสังข์ น.ว.ก.การเงินฯ นันทวัน  สาสังข์  
๖ นายพิพัฒน์  พรหมโลก ผ.อ.กองช่าง พัฒน์  พรหมโลก  
๗ นางสุดาพร  อำไพ รองปลัด อบต.ไผ่ สุดาพร  อำไพ  
๘ นายอาเทน  นนทวงษ์ ผ.ช.นักวิเคราะห์ อาเทน  นนทวงษ์  
๙ นายสุนทร  แสงใสย์ นิติกร สุนทร  แสงใสย์  



๒ 

     
 

 

 

ผู้มาประชุม  ๑๑ คน 

 ลาประชุม ๑ คน 

 ขาดประชุม -  คน 

เปิดประชุมเวลา 
 ๐๙.๓๐น. 
 เมื่อที่ประชุมมาพร้อมกันแล้ว  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่  จุดธูปเทียนหน้าโต๊ะหมู่
และสวดมนต์ไหว้พระ 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภา   เรียนท่านรองประธานสภา ท่านเลขานุการสภา ท่านสมาชิกทุกท่าน   ท่านคณะ

ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ทุกท่าน การประชุมครั้งนี้เป็น

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒  ประจำปี 

พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งในการกำหนดประชุมในสมัยสามัญสมัยที่ ๓ นี้เป็นการพิจารณาร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งในการประชุมวันนี้เป็นการ

ประชุมในวาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ประธานสภาฯ  กระผมขอเรียนเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่  ชี้แจง

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่  สมัยสามัญสมัยที่ ๓ / ๒๕๖๕ 
ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ให้ที่ประชุมทราบโดย
ละเอียด 

เลขานุการสภาฯ  ขอให้ทุกท่านได้ตรวจดูบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม 
๒๕๖๕ ให้ละเอียด 

ประธานสภาฯ  เมื่อทุกท่านได้ตรวจดูบันทึกรายงานการประชุมแล้วหากมีท่านใดประสงคท์ี่
จะแก้ไข/รายงานการประชุมขอให้เสนอแก้ไขเพ่ิมเติมในระเบียบวาระนี้ครับ ถ้าไม่มี
ผมจะขอมติที่ประชุม 



๓ 

 

  สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒ 
สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๕ ขอให้ยกมือครับ 

มติที่ประชุม   มีผู้มาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ทั้งสิ้น ๑๑ ท่าน  
    รับรองรายงานการประชุม  จำนวน  ๑๐ เสียง 
    ไม่รับรองรายงานการประชุม จำนวน   - เสียง 
    งดออกเสียง   จำนวน  ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

ประธานสภาฯ  การประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๓/๒๕๖๕ ครั้งนี้เป็นการประชุมเพ่ือพิจารณาร่าง 
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖  กระผมขอเข้าสู่ 
   ขั้นตอนการประชุมต่อไป 
 

   วาระท่ี ๒ วาระการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติตำบล ว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย
   ประจำปี ๒๕๖๖ 
 

ประธานสภาฯ  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ได้มีมติรับหลักการข้อบัญญัติงบประมาณ
 รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ และกำหนด
 ระยะเวลายื่นคำขอแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ในระหว่างวันที่ ๓ – ๕ 
สิงหาคม ๒๕๖๕ กระผมได้รับรายงานการพิจารณา จากประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติ และได้ส่งร่างข้อบัญญัติ ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติก็ได้พิจารณาแล้ว กระผมก็
ได้ส่งรายงานให้กับสมาชิกทุกท่านแล้ว ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลไผ่ ชี้แจงต่อที่ประชุม 

นางสุดาพร  อำไพ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ ข้อ ๔๙ วรรคสอง ภายในระยะเวลาเสนอคำ
ขอแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใด
เห็นสมควรและแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ 
โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่
สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรจะต้องมีสมาชิกรับรอง เช่นเดียวกับเช่นเดียวกับการเสนอ
ญัตติข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น
ตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ



๔ 

 

ประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมใน
ตอนใดหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและการลงมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วย
การแปรนั้นประการใด การสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการ
สงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกแก่ สภา
ท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีพิจารณาเป็นการ
เร่งด่วน ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบ
รายงานนั้น 

ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่ ๒ ให้ปรึกษาเรียงตามข้อ
เฉพาะที่ที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุม
สภาจะลงมติเป็นอย่างอ่ืน 

ประธานสภา  เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบให้ที่ประชุมทราบแล้ว จากการประชุมครั้งที่ผ่านมา เมื่อ
วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ได้มีมติรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้วและได้ส่งร่างให้คณะ
กรรการแปรญัตติได้พิจารณา ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติประกอบด้วย 

๑. นายบุญชัย  นนทวงษ์   ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
๒. นายถาวร  แว่นแก้ว    คณะกรรมการแปรญัตติ 
๓. นายอุดม  ภูนุภา   เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 

โดยที่ประชุมกำหนดนัดประชุมในวันที่ ๖ สิงหาคมพ.ศ.๒๕๖๕ ณ.ห้องกิจการสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลไผ่ เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ซึ่งตามข้อ ๕๐ วรรค
สอง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ให้คณะกรรมการ
แปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับ
รายงานนั้นเนื่องจากคณะกรรมการแปรญัตติได้มีมติคงร่างเดิม จึงขอให้ท่านประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติได้แถลงให้ที่ประชุมทราบต่อไป 

นายบุญชัย   นนทวงษ์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน 
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่  ได้มีมติรับหลักการแห่ งร่างข้อบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕   และได้
กำหนดระยะเวลาคำแปรญัตติ  

- วันที่  ๓  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ตั้งแตเ่วลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น. 
-   วันที่  ๔  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น. 
- วันที่  ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕   ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 



๕ 

 

 ณ ห้องปฏิบัติงานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ปรากฏว่ามีสมาชิกสภา
ท้องถิ่น ยื่น เสนอคำแปรญัตติ   ๔ ท่าน คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ได้ประชุมเมื่อวันที่  ๖ สิงหาคมพ.ศ.
๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องปฏิบัติงานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ 
คณะกรรมการจึงได้ร่วมกันพิจารณารายละเอียดของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในแต่ละส่วนโดยละเอียด ซึ่งในระหว่างระยะรับคำขอแปรญัตติ 
ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ได้ยื่นคำขอแปรญัตติ  ๔ ท่าน 
รายละเอียดตามที่ท่านเลขาคณะกรรมการได้แจกให้ทุกๆท่าน ซึ่งคณะกรรมการได้
พิจารณาคำขอแปรญัตติและฟังคำชี้แจงจากคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่แล้ว มีความเห็น
ว่าไม่มีการแก้ไข เพ่ิมเติมในตอนใดหรือข้อความใด เห็นว่า ข้อความในงบประมาณ
รายจ่ายรายการ ต่างๆ มีความเหมาะสมแล้ว จึงมีมติคงไว้ตามร่างเดิมและสงวนคำแปร
ญัตติให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ พิจารณาและให้ส่งรายงานความเห็นให้
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ทราบต่อไป 

ประธานสภา ขอขอบคุณท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติที่ ได้แถลงผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการแปรญัตติต่อที่ประชุม ต่อไปจะเข้าการแปรญัตติ ซึ่งจะเริ่มตามลำดับของ
สมาชิกที่ได้ยื่นคำขอแปรญัตติทีละท่านที่ละหัวข้อ และจะให้ผู้บริหารหรือสมาชิกได้
ชี้แจงต่อสภาและจะขอมติที่ละหัวข้อ 

นายศิลป์ชัย  แว่นแก้ว เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ
เจ้าหน้าที่ทุกท่าน กระผมนายศิลป์ชัย  แว่นแก้ว ส.อบต.ไผ่ หมู่ที่ ๑๐ ได้ยื่นญัตติเพ่ือขอ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ของสำนักปลัด งบ

ลงทุน  

- ค่าครุภัณฑ์สำนักงานจัดซื้อเก้าอ้ีทำงานจำนวน ๒ ตัว ตัวละ ๔,๐๐๐ บาท เป็นเงิน 

๘,๐๐๐ บาท ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ชี้แจงถึงรายะเอียดความจำเป็นในการใช้งาน

ให้ที่ประชุมได้รับทราบ 

- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดฝาผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ BTU จำนวน  

๑  เครื่อง เครื่องละ ๓๗,๙๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๗,๙๐๐ บาท ผมขอตัดงบประมาณใน

ส่วนนี้ เนื่องจากดูจากความจำเป็นในการใช้เครื่องปรับอากาศในห้องประชุมแห่งนี้ยัง

สามรถใช้การได้เป็นอย่างดี ยังไม่มีความจำเป็นที่ต้องติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพ่ิม ขอให้

มองถึงประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในชุมชนจะเหมาะสมกว่า 

- จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน ๒๐ ช่อง จำนวน ๒ หลัง หลังละ ๕,๐๐๐ บาท เป็น

เงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ในส่วนนีผ้มขอปรับลดเหลือ ๑ ตัว ๕,๐๐๐ บาท 

- จัดซ้อโต๊ะทำงานจำนวน ๒ ตัวตัวละ ๗,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท  ขอตัดลด

ทั้งหมด 
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- จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ (พ้ืนผิวพลาสติกแข็ง)จำนวน ๑๐ ตัว ตัวล่ะ ๓ ,๕๐๐ บาท 

เป็นเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออีเลคทรอนิคส์ 

- จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานจอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด ชุดล่ะ 

๑๗,๐๐๐ บาท 

- จัดซื้อเครื่อพิมพ์ิ Multifunc แบบฉีดหมึก พร้อมติตั้งถังหมึกพิมพ์ิ (Ink Tank Printer) 

จำนวน ๒ เครื่อง เครื่องล่ะ ๙,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๙,๐๐๐ บาท ขอปรับลดเหลือ ๑ 

เครื่อง ๙,๕๐๐ บาท 

 ซึ่งในรายการที่ผมได้ยื่นญัตติ ในสถานการณ์อย่างนี้มีความจำเป็นมากน้อยเพียงไร ซึ่ง

กระผมได้พิจารณาแล้วครุภัณฑ์ต่างในสำนักงานก็สามารถใช้งานได้อยู่  อยากให้

งบประมาณในการบริหารตกถึงพ่ีน้องประชาให้มากที่สุดเพราะมีหลายอย่างที่ประชาชน

ยังได้รับความเดือดร้อนอยู่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องถนน คลองระบายน้ำ ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 

ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจง และขอฝากทางท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ 

ทุกท่านได้พิจารณาถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในการตั้งงบประมาณ 

นางสุดาพร  อำไพ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ท่านคณะผู้บริหาร ในการตั้งงบประมาณรายการ

ต่างตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งตั้งจากความต้องการส่วน

ต่างๆตามความจำเป็นที่สุดโดยคำนึงถึงฐานะทางการคลัง และความเหมาะสมโดยผ่าน

การไตร่ตรองจากหัวหน้าส่วนต่างและมีการประชุมส่วนต่างๆเพ่ือพิจารณาให้เหมาะสม

ก่อนที่จะเป็นร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ส่วนรายละเอียดที่

ท่านสมาชิกได้แปรญัตติไปนั้น  

- จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน ๒๐ ช่อง จำนวน ๒ หลัง หลังละ ๕,๐๐๐ บาท เป็น

เงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ในรายการนี้ตอนนี้ทางสำนักปลัดต้องยืมตู้เก็บเอกสารจากกอลคลัง

มาใช้ เนื่องจากเป็นเอกสารที่สำคัญต้องเก็บให้เป็นสัดส่วน และมีเจ้าหน้าที่แต่ละงาน

ชัดเจนจึงมีความจำเป็นต้องตั้งงบประมาณขอจัดซื้อ 

- จัดซ้อโต๊ะทำงานจำนวน ๒ ตัวตัวละ ๗,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๔,๐๐๐ สำหรับเจ้าหน้าที่

ซึ่งในขณะนี้เป็นตำแหน่งว่าง หากมีเจ้าหน้ามาบรรจุก็จะจำเป็นต้องมีโต๊ะทำงานสำหรับ

เจ้าหน้าที่ใหม ่
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- จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ (พ้ืนผิวพลาสติกแข็ง)จำนวน ๑๐ ตัว ตัวล่ะ ๓,๕๐๐ บาท 

เป็นเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท ในการตั้งงบประมาณในการจัดซื้อโต๊ะซึ่งมีความจำเป็นในการ

จัดกิจกรรมต่าง ทางองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ต้องขอความอนุเคราะห์ยืมจาก

โรงเรียนไผ่งาม เพ่ือมีไว้เพ่ือบริการประชาชนในการจัดงานต่างๆ 

- จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานจอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด ชุดล่ะ 

๑๗,๐๐๐ บาท  

- จัดซื้อเครื่อพิมพ์ิ Multifunc แบบฉีดหมึก พร้อมติตั้งถังหมึกพิมพ์ิ (Ink Tank Printer) 

จำนวน ๒ เครื่อง เครื่องล่ะ ๙,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๙,๐๐๐ บาท  

 การตั้งงบประมาณส่วนนี้เป็นการตั้งงบประมาณสำหรับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ซึ่งเครื่องพิมพ์นั้นได้ตั้งไว้เมื่อปีงบประมาณที่ผ่านมาแต่เป็นการตั้งงบประมาณที่ต่ำกว่า

ราคากลางจึงไม่สามารถจัดซื้อได้ 

ประธานสภา ผมจะขอมติที่ประชุมเกี่ยวกับญัตติที่ท่าน ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐ ได้ยื่นคำขอแปรญัตติและได้

อภิปรายขอปรับลดและตัดงบประมาณตามท่ีท่านได้อภิปราย ขอให้ท่านเลขาฯได้นับ

องค์ประชุมว่าอยู่ครบหรือไม่ 

นางเบญญาภา  รัตนวัน ที่ประชุมอยู่ครบองค์ประชุม 

ประธานสภา การตั้งงบประมาณจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดฝาผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 

๒๔,๐๐๐ BTU จำนวน  ๑  เครื่อง เครื่องละ ๓๗,๙๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๗,๙๐๐ บาท 

ขอตัดทั้งหมด ท่านใดเห็นด้วยขอให้ยกมือ 

มติที่ประชุม มีมติให้ตัดลดทั้งหมด ๙ เสียง 

 ให้คงไว้  - เสียง 

 งดออกเสียง ๒ เสียง 

ประธานสภา  จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน ๒๐ ช่อง จำนวน ๒ หลัง หลังละ ๕,๐๐๐ บาท 

เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ขอปรับลดเหลือ ๑ ตัว ๕,๐๐๐ บาท ท่านใดเห็นด้วยกับ

ท่านสมาชิกท่ีเสนอขอให้ยกมือ 

มติที่ประชุม มีมติให้ปรับลดทั้งหมด ๑๐ เสียง 

 ให้คงไว้  - เสียง 
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 งดออกเสียง ๑ เสียง 

ประธานสภา  การตั้งงบประมาณจัดซ้อโต๊ะทำงานจำนวน ๒ ตัวตัวละ ๗,๐๐๐ บาท เป็นเงิน 

๑๔,๐๐๐ บาท  ขอตัดลดทั้งหมดท่านใดเห็นด้วยกับท่านสมาชิกที่เสนอขอให้ยกมือ 

มติที่ประชุม มีมติให้ตัดลดทั้งหมด ๘ เสียง 

 ให้คงไว้  ๑ เสียง 

 งดออกเสียง ๒ เสียง 

ประธานสภา  จัดซื้อเครื่อพิมพ์ิ Multifunc แบบฉีดหมึก พร้อมติตั้งถังหมึกพิมพ์ิ ( Ink Tank 

Printer) จำนวน ๒ เครื่อง เครื่องล่ะ ๙,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๙,๐๐๐ บาท ขอปรับ

ลดเหลือ ๑ เครื่อง ๙,๕๐๐ บาทท่านใดเห็นด้วยกับท่านสมาชิกที่เสนอขอให้ยกมือ 

มติที่ประชุม มีมติให้ตัดลดทั้งหมด ๑๐ เสียง 

 ให้คงไว้  - เสียง 

 งดออกเสียง ๑ เสียง 

ประธานสภา ท่านที่ ๒ ท่านอิสระ  บัวส่อง ส.อบต.ไผ่ หมู่ที่ ๔ ท่านได้ยื่นคำขอแปรญัตติไว้เกี่ยวกับค่า

วัสดุสำนักงานของกองช่างและกองคลังซึ่งตั้งไว้ไม่เท่ากัน แต่ท่านติดเชื้อโควิด  ไม่

สามารถมาร่วมประชุมได้ ซึ่งถือว่าเป็นการไม่อยู่ในที่ประชุมจึงไม่มีการแปรญัตติ ก็เชิญ

เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ทางสมาชิกได้รับทราบครับ 

น.ส.นันทวัน  สาสังข์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร ตามรายการที่ท่านประธานสภาได้ให้

ชีแจงรายละเอียดให้สมาชิกได้รับทราบเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณค่าวัสดุสำนักงาน ซึ่ง

กองคลัง ได้ตั้งไว้ที่ ๑๐๐, ๐๐๐ บาท แต่ทางกองช่างได้ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐ บาทนั้น ในค่า

วัสดุสำนักงานทุกส่วนต้องตั้งงบประมาณไว้เป็นของตนเอง ซึ่งในการจัดซื้อจัดจ้างผล

หรือการจัดหา จะแยกส่วนกัน ซึ่งงบประมาณกองช่างกับกองคลังไม่เท่ากันนั้น กองคลัง

จะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องถ่ายเอกสาร ทั้งหมึกพิมพ์ การซ่อมแซม 

รวมแล้วประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท จึงมีความจำเป็นที่ต้องตั้งไว้สูงกว่าส่วนราชการอ่ืน 

๔๐,๐๐๐ บาท 
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ประธานสภา ต้องขอขอบคุณทางนักวิชาการการเงินและบัญชีที่ชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกได้เข้าใจ 

ต่อไปขอเชิญ ท่านบรรจง  หินกอง ส.อบต.ไผ่ หมู่ที่ ๑ ครับ 

นายบรรจง  หินกอง เรียนท่านประธานสภา ตามที่กระผมได้ยื่นตำขอแปรญัตติและอภิปรายงบประมาณของ

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเกี่ยวกับ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเลคทรอนิค 

 - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานจอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานจอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ 

นิ้ว จำนวน ๑ ชุดๆละ ๑๗,๐๐๐ บาท 

- จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifungcion แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ing 

Tank Printer จำนวน ๑ เครื่องๆละ ๗,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๗,๕๐๐ บาท 

- จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ AV จำนวน ๑ เครื่องเครื่องๆละ ๒,๕๐๐ บาท 

ท่านมีความจำเป็นมากน้อยเพียงไรในการตั้งงบประมาณขอจัดซื้อ ขอให้ทางกอง

การศึกษาฯ ได้ชีแจงให้สภาฯได้รับทราบ 

ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค 

- โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน

ตำบลไผ่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ

บริหารส่วนตำบลไผ่ ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ๑๐๐,๐๐๐ 

บาท ในงบประมาณ ๑๐๐, ๐๐๐ บาท ที่ตั้งไว้นี้ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ถือว่า

เป็นงบประมาณที่สูงเกินไป เมื่อเทียบกับจำนวน และลักษณะการใช้งาน ซึ่งเด็ก

นักเรียนก็มีห้องน้ำสำหรับเด็กในตัวอาคารอยู่แล้ว กระผมจึงขอแปรญัตติปรับลด

เหลือ ๗๐,๐๐๐ บาท เพื่อจะได้นำงบประมาณให้ถึงประชาชนมากยิ่งขึ้น 

น.ส.อินทิราภรณ์  คำแสน เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ท่านคณะผู้บริหาร งบประมาณที่ทาง

กองการศึกษาฯ ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.๒๕๖๖ ก็ตั้งตามความ
จำเป็นเพียงสองรายการนี้ ซึ่งวัสดุคอมพิวเตอร์มีความจำเป็นพอสมควร ซึ่งใน
ปัจจุบันการการพัสดุ งานการบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง กองการศึกษาฯได้ แยก
ออกมาดำเนินการเองตามระเบียบของทางราชการที่กำหนด แต่ขาดแคลนเครื่อง
คอมพิวเตอร์สำนักงานในการจัดทำรายการต่าง ที่ใช้อยู่เป็นโน้ตบุ๊คส่วนตัวของ
เจ้าหน้าที่บางครั้งการรายงานผ่านระบบต่างๆ ซึ่ งเป็นเอกสารทางราชการจึงไม่
สะดวกที่ จะเก็บข้อมูลไว้ในเครื่ องส่วนบุคคล จึงมีความจำเป็นที่จะต้องตั้ ง
งบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 



๑๐ 

 

  ส่วนการตั้งงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างในการสร้างห้องน้ำสาธารณะ 

นั้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งในแบบการก่อสร้างนั้น ห้องน้ำจะมีเพียงห้องน้ำสำหรับเด็ก

นักเรียน คือมีประตูครึ่งบานเพ่ือความปลอดภัยสำหรับเด็ก แต่ไม่เหมาะสำหรับ

ผู้ใหญ่ ซึ่งครู ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ กองการศึกษา ต้องมาใช้ห้องน้ำส่วนกลางที่

อาคารสำนักงาน ซึ่งไม่สะดวกเท่าที่ควร และเป็นตัวชี้วัดมาตรฐานของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กเก่ียวกับห้องน้ำสำหรับบริการผู้ปกครอง 

ประธานสภา ผมจะขอมติที่ประชุมเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในการ

ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ซึ่งตั้งงบประมาณไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งท่าน สมาชิกผู้

ยื่นคำขอแปรญัตติขอปรับลดเหลือ ๗๐,๐๐๐ บาท ขอให้ท่านเลขาฯได้นับองค์

ประชุมว่าอยู่ครบหรือไม่ 

นางเบญญาภา  รัตนวัน ที่ประชุมอยู่ครบองค์ประชุม 

ประธานสภา ผมจะขอมติที่ประชุมเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในการ

ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ซึ่งตั้งงบประมาณไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งท่าน สมาชิกผู้

ยื่นคำขอแปรญัตติขอปรับลดเหลือ ๗๐,๐๐๐ บาท ท่านใดเห็นด้วยขอให้ยกมือ 

มติที่ประชุม มีมติให้ปรับลดทั้งหมด ๙ เสียง 

 ให้คงไว้  - เสียง 

 งดออกเสียง ๒ เสียง 

นายทองพูล  จันทะพันธ์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ท่านคณะผู้บริหาร ตามที่กระผมได้ยื่นตำขอ

แปรญัตติและอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เกี่ยวกับ งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์  สำนักงานกองช่าง ในการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดสี่ชั้น จำนวน ๔ 

หลัง หลังล่ะ ๗,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาทนั้น ซึ่งเมื่อพิจารณาจากการใช้

งานของทางกองช่างซึ่งในขณะนี้หน้าจะเพียงพอ และขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ใช้

ตามความจำเป็น พิจารณาแล้ว ผมขอเสนอให้ปรับลดลง จาก ๔ หลัง ให้เหลือ ๒ 

หลัง เพื่อความเหมาะสมและให้งบประมาณในการพัฒนาถึงประชาชนมาขึ้น 

นายพิพัฒน์  พรหมโลก เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ท่านคณะผู้บริหาร  ตามที่กองช่างได้ตั้ ง

งบประมาณในการจัดซื้อตู้เหล็กจำนวน ๔ หลังนั้น เพ่ือใช้ในการเก็บเอกสาร ซึ่ง



๑๑ 

 

ปัจจุบันในการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง แก้ไขต่างๆ นั้นต้องได้รับอนุญาตจาก

องค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งแต่ละรายมีเอกสารประกอบการขออนุญาตมาก

พอสมควร จึงมีความจำเป็นต้องมีที่เก็บให้มิดชิด ส่วนหนึ่งก็จะใช้ในการเก็บวัสดุ

อุปกรณ์ของงานกิจการประปา ในส่วนการพิจารณา ก็แล้วแต่ทางสภาฯจะพิจารณา

เห็นสมควร 

ประธานสภา ผมจะขอมติที่ประชุมเกี่ยวการการตั้งงบประมาณค่าครุภัณฑ์สำนักงานของกองช่าง

ในการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด ๔ ชั้น จำนวน ๔ หลัง  ซึ่งตั้งงบประมาณไว้ 

๓๐,๐๐๐ บาท บาท ซึ่งท่าน สมาชิกผู้ยื่นคำขอแปรญัตติขอปรับลดเหลือ ๒ หลัง 

๑๕,๐๐๐  บาท ขอให้ท่านเลขาฯได้นับองค์ประชุมว่าอยู่ครบหรือไม่ 

นางเบญญาภา  รัตนวัน ที่ประชุมอยู่ครบองค์ประชุม 

มติที่ประชุม มีมติให้ปรับลดทั้งหมด ๙ เสียง 

 ให้คงไว้  - เสียง 

 งดออกเสียง ๒ เสียง 

ประธานสภา ผมขอสรุปผลการแปรญัตติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ 

 มีมติให้ตัดทอนจำนวน  ๒ รายการ เป็นเงิน  ๕๑,๐๐๐  บาท 

 มีมติให้ปรับลดจำนวน ๔  รายการ  เป็นเงิน ๕๙,๐๐๐ บาท 

  ซึ่งการประชุมในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ ก็

เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งจะต้องมีการประชุมในวาระที่ ๓ ชั้นลงมติ จึงขอปรึกษาหารือกับ

ทางสมาชิกทุกท่านในการกำหนดการประชุมในวาระที่ ๓ 

นายสมาน  รัตนวัน ท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร สมาชิกฯทุกท่าน กระผมขอเสนอให้มีการ
 พิจารณาลงมติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ ในการประชุม
คราวนี้เลย ซึ่งขอให้เป็นช่วงภาคบ่าย       

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  

ที่ประชุม  ไม่มี 



๑๒ 

 

ประธานสภา  หากที่ประชุมไม่มีท่านจะเสนออีก ขอมติที่ประชุม 

ที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้มีการลงมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
   ๒๕๖๖  วาระท่ี ๓ ในช่วงบ่ายของวันนี้ 

พักรับประทานอาหารกลางวัน ๑ ชั่วโมง 

 
เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติตำบล ว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปี  

 ๒๕๖๕ วาระท่ี ๓    

ประธานสภาฯ  เชิญรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ชี้แจงรายละเอียดในการพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ ในวาระท่ี ๓ 

นางสุดาพร  อำไพ สำหรับในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ในวาระที่ 
๓ นี้ สืบเนื่องมาจากที่ประชุมสภาฯมีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ในวาระที่  ๑ เมื่อวันที่  ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ และมีการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ในวาระที่  ๒ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา และมีมติ
เห็นชอบให้มีการลงมติร่างข้อบัญญัติฯ วาระที่  ๓ ในวันนี้  นั้น โดยระเบียบ
 กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔ กำหนดว่าจะไม่มีการอภิปรายในวาระที่ 
๓ นี้ จึงขอทบทวนร่างข้อบัญญัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ 
จำนวน  ๓๙,๐๕๘,๖๐๗ บาท ขอให้ที่ประชุมสภาฯได้พิจารณาทบทวนร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ เพ่ือลงมติว่าจะตราเป็นข้อบัญญัติ
หรือไม่ และซักถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มีท่านใดซักถามเพ่ิมเติมอีก 

ประธานสภา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ข้อ ๕๒ 
กำหนดว่าการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ี ๓ ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะลงมติให้มีการประชุมสภาท้องถิ่นลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอัน
สมควร ผมจึงขอถามที่ประชุมสภาฯว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ หรือไม่ ก่อนมีการลง
มติขอให้เลขานุการสภาฯตรวจสอบจำนวนองค์ประชุมว่าครบองค์ประชุมหรือไม่ 

นางเบญญาภา  รัตนวัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อยู่ครบองค์ประชุม 



๑๓ 

 

ประธานสภาฯ เมื่อสมาชิกสภาฯครบองค์ประชุมแล้ว ลำดับต่อไปผมจะขอมติที่ประชุมว่าสมาชิก
สภาท่านใดเห็นสมควรให้ตราเป็นข้อบัญญัติติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๖ โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบในร่างเดิมของร่างข้อบัญญัติฯ และให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ 

นายกฤษฎิ์  รัตนะวัน เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ คณะผู้บริหาร
ต้องขอขอบพระคุณสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ที่ได้พิจารณาเห็นชอบให้ตรา
เป็นข้อบัญญัติตำบล ว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งคณะผู้บริหาร
จะตั้งใจในการบริหารเพ่ือพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ตามนโยบายที่ให้ไว้ 
อย่างสุดความสามารถ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ  มีท่านจะเสนอแนะหรือ มีข้อสงสัยเรื่องใด หรือไม่ 

นายศิลป์ชัย  แว่นแก้ว เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิก ซึ่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ก็ผ่านการพิจารณาไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งทางสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ให้ความไว้วางใจในการบริหารงานของคณะผู้บริหาร 
พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ขอให้ท่านได้ตั้งใจทำงานในการ
บริการประชาชนอย่างเต็มที่เพ่ือความเป็นอยู่ของพ่ีน้องชาวตำบลไผ่ของ ในวาระ
อ่ืนๆนี้ ขอเรียนถึงปัญหาในชุมชนดังนี้  

  เรื่องถนนดินภายในเขตดงดวนซึ่งเป็นถนนที่พ่ีน้องใช้สัญจรไปมาในการทำ
การเกษตร ในขณะนี้ชำรุดเป็นอย่างมากสัญจรไปมาลำบาก ซึ่งไม่ทราบว่าถนนเส้น
ดังกล่าวอยู่ความรับผิดชอบของหน่วยงานใด จึงขอความอนุเคราะห์ทางท่าน
ผู้อำนวยการกองช่างได้เป็นธุระให้ในการประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบได้
ดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมเพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนได้สัญจรไปมาอย่างสะดวกสบาย 

  กระผมได้เรียนถามเกี่ยวกับการตัดต้นอย่างในเขตป่าดงดวนขอให้ทางเจ้า
หน้าทีเกี่ยวข้องได้ชี้แจงรายละเอียดให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ได้ทราบด้วย 

นายพิพัฒน์  พรหมโลก เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิก ตามที่ท่านสมาชิก หมู่ที่ ๑๐ 
นำเสนอปัญหาเรื่องถนนภายในเขตดงดวนนั้น ซึ่งเป็นถนนที่กรมพัฒนาที่ดินได้
ดำเนินการไว้ ทางกองช่างได้ประสานไปยังสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ



๑๔ 

 

แล้ว แต่ทางสำนักงานพัฒนาที่ดินยังไม่ตอบกลับมา ซึ่งหากผลเป็นประการใดจะรีบ
แจ้งให้ท่านทราบ 

นายสุนทร  แสงใสย์ เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิก กรณีที่มีการตัดต้นยางในเขต  
ดงดวนนั้น ที่ดังกล่าวเป็นโครงการที่สำนักงานพัฒนาที่ดินได้จัดสรรที่ดินของรัฐให้พ่ี
น้องประชาชนได้ทำประโยชน์ โดยมีหนังสออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ
เป็นการชั่วคราวตามนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจน ซึ่งมีเงื่อนไขในการอนุญาต
จะเปลี่ยนมือไม่ได้ เว้นแต่การเข้าทำประประโยชน์ของทายาท กรณีการตัดไม้ยางใน
ที่ดังกล่าวยังเป็นที่สาธารณประโยชน์ ผู้ได้รับอนุญาตยังไม่ได้กรรมสิทธิ์ ในการตัดต้น
ยางในพ้ืนที่ที่ ได้รับอนุญาตจึงไม่สามารถกระทำได้ หากพบเห็นขอให้แจ้งให้
เจ้าหน้าที่รับทราบ จึงขอให้ท่านได้แจ้งผู้ที่ได้รับหนังสืออนุญาตได้เข้าใจ และปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายหนังสืออนุญาต 

นายทองพูล  จันทะพันธ์ เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิก ขอเรียนถามท่านนิติกร เกี่ยวกับ
ป้ายที่ติดอยู่บริเวณที่สาธารณดงหนองคา ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านไผ่ แต่ในป้ายหนึ่งที่ขึ้นอยู่
ในบริเวณดงหนองคา เขียนระบุว่าบ้านคูสระ หมู่ที่ ๕ ขอให้ท่านได้ชี้แจงให้สภา
ทราบด้วยว่าป้ายดังกล่าวมีความเป็นมาอย่างไร 

นายสุนทร  แสงใสย์ เรื่องป้ายที่ขึ้นอยู่ดงหนองคา ไม่ทราบว่าเป็นของหน่วยงานใด ขึ้นตามโครงการอะไร 
ผมขอดูรายละเอียดให้แน่ชัดก่อน และจะประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของโครงการ
เกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ และจะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งหนึ่งครับ 

ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอหรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 

ที่ประชุม  ไม่มี 

ประธานสภา วันนี้ต้องขอบพระคุณท่านสมาชิกทุกท่าน คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้
ร่วมกันพิจารณาข้อบัญญัติตำบลว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ 
เป็นที่เรียบร้อย และเรื่องอ่ืนๆที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตำบลไผ่ ขอปิดประชุม
ครับ 

ปิดประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น 
 
 

  ลงชื่อ  เบญญาภา  รัตนวัน  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

(นางเบญญาภา  รัตนวัน) 
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เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ 

   

ลงชื่อ สวาท  หงษ์อินทร์  ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

(นายสวาท   หงษ์อินทร์) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายอิสระ  บัวส่อง คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม อิสระ  บัวส่อง  
๒ นายบรรจง  หินกอง คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม บรรจง  หินกอง  
๓ นายสมาน  รัตนะวัน คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม สมาน  รัตนะวัน  

 

 

 

 


